

Số: / BC-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nội dung lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã Hoàng Kim

Thực hiện Luật dân chủ cơ sở, ngày 01/07/2023. Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2024 tổ chức đề nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo quy định của pháp luật trên địa bàn xã Hoàng Kim. UBND xã Hoàng Kim báo cáo kết quả thực hiện các nội dung lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật dân chủ cơ sở được cấp ủy, chính quyền triển khai tích cực, hình thức tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi hoà giải, họp dân ở khu dân cư và được tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh xã, Kết quả có 06/06 thôn, 06/06 tổ an ninh trật tự xã hội; các tổ liên gia tự quản triển khai Luật dân chủ cơ sở về thực hiện dân chủ ở xã, 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được tuyên truyền phổ biến các nội dung của Luật.

Đầu năm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL đều có nội dung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của Luật thực hiện dân chủ và các Chỉ thị, Kết luận của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong các hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các đối tượng là: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể đều có nội dung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Luật dân chủ cơ sở và các Chỉ thị, Kết luận của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, những nội dung của Luật dân chủ cơ sở được đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, mọi vấn đề đều được bàn bạc công khai, thảo luận dân chủ trong nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát. Chính vì vậy, trong thời gian qua xã đã xây dựng được nhiều công trình cơ sở hạ tầng: Như Lát đá vỉa hè tuyến đường từ quốc lộ 1A đi thôn Nghĩa Phú; Xây dựng trường tiểu học xã Hoàng Kim hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng với 18 phòng học và công trình phụ trợ; Nâng cấp quốc lộ 1A đi trường PTTT Hoàng Hoá 2 hạng mục nền móng, mặt đường công trình thoát nước; khuôn viên ao cá bác Hồ; Nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng Kim Sơn; nâng cấp

tuyến đường từ tỉnh lộ 509 đi đường Kim Sơn (đoạn qua thôn Nghĩa Phú); di dời đường điện chiếu sáng công cộng để thực hiện dự án đường nối quốc lộ 1A với QL 45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hoá đi xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá (đoạn từ nút giao thông QL1A đến cầu vượt sông Mã và dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại thôn 2 Nghĩa Trang (MBQH số 02/UBND ngày 12/03/2020 đợt 1); Trồng cây xanh giải phân cách giữa đường nối QL1A với QL45 đoạn qua địa bàn xã Hoàng Kim; Xây dựng trường THCS Hoàng Kim (hạng mục nhà hiệu bộ, cải tạo nhà lớp học 2 tầng với 4 phòng học, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các công trình phụ trợ) ... Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần làm chuyển biến tích cực các mặt của kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

II. TỔ CHỨC, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện

Ngay từ đầu năm UBND đã triển khai và thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai với sự tham gia của tất cả cán bộ công chức, trưởng các đoàn thể, các đồng chí thôn trưởng, bí thư chi bộ. Các phương án sản xuất hàng vụ, hàng năm đều được triển khai kịp thời.

UBND xã đã công khai cho nhân dân biết thông qua đài phát thanh, tổ chức họp dân, niêm yết công khai tại trụ sở UBND về những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nhân dân như: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán, quyết toán thu chi ngân sách hàng năm; phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các loại quỹ theo quy định, những quy định về mức thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ của công dân, các khoản huy động nhân dân đóng góp, kết quả rà soát hộ nghèo; công khai danh sách nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, diện miễn hoãn hàng năm, chế độ chính sách xã hội, người có công. UBND xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về các lĩnh vực như: tiếp dân, quy hoạch, xây dựng hạ tầng... Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm tốt công tác điều hành và phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Kết quả thực hiện nội dung lấy ý kiến nhân dân gồm

Thực hiện Luật dân chủ cơ sở, UBND xã đã thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng đều được nhân dân dân chủ bàn bạc đi đến thống nhất.

Việc thực hiện dân chủ công khai trong đội ngũ cán bộ công chức hàng năm theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP được địa phương thực hiện tốt, các nhiệm vụ quan trọng của địa phương đều được thông qua và bàn bạc dân chủ công khai, lấy ý kiến của cán bộ công chức. Đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đối với các thôn, UBND xã để cho nhân dân bàn bạc và tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nhà văn hoá và các công trình thăm nhựa các tuyến đường liên thôn, nâng cấp cải tạo sân, cổng nhà văn tại thôn. Có sự giám sát của nhân dân trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình. Số tuyến đường được trồng hoa đạt 80%, 100% các thôn đều thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải với công ty môi trường, 100% các tuyến đường trong khu dân cư đều có điện chiếu sáng đảm bảo đúng chỉ tiêu Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nội dung lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã Hoàng Kim./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (bc);
- TTĐU-HĐND xã (bc);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ xã(p/h);
- Đài TT xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành

